



Title :	มฟล. เปิดหลักสูตรเร่งรัดรับการท่องเที่ยวให้แก่สหภาพเมียนมาร์
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ว. ล้านนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 104
Date :	ประจำเดือน มิถุนายน 2556

มฟล.เปิดหลักสูตรเร่งรัดรับการท่องเที่ยวให้แก่สหภาพเมียนมาร์



ที่ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยว ประเทศพม่า ร่วมกับ จัดอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของสาธารณรัฐแห่งประเทศพม่า" โดยมีรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ ซึ่งมีบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยว ประเทศพม่า สำหรับหลักสูตรการท่องเที่ยว, การโรงแรมและร้านอาหาร โครงการจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศ โดยจะศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.อุตรดิตถ์

จ.สุโขทัย จ.กรุงเทพฯ จ.พัตยา ระยะเวลา 4 สัปดาห์

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศพม่ามีการเปิดประเทศมากขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีความต้องการที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศพม่า โดยเฉพาะตามเส้นทางตามเมืองท่องเที่ยว อย่างเช่น เมืองย่างกุ้ง มัณฑเลย์ ตองจี ทำให้ทางพม่าต้องการที่จะนำบุคลากรเข้ามาศึกษาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเองถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางสนใจมาท่องเที่ยว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับทั้งไทยและพม่าเป็นอย่างดี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวอีกว่า โครงการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ใช้งบประมาณ 3 ล้านบาทในการดำเนินการ โดยได้ศึกษาข้อมูลแล้วพบว่าปัจจุบันในประเทศพม่าที่เมืองย่างกุ้ง มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเพียง 1 ล้านคน ขณะที่รัฐบาลพม่าตั้งเป้าเพิ่มเป็น 3 ล้านคนภายใน 3 ปี การฝึกอบรมโดยผู้ที่เข้าร่วมนอกจากจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์แล้วยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานที่โรงแรมและร้านอาหารทั้งในจ.เชียงราย และเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญในประเทศไทย โดยคาดว่าจะผู้เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในประเทศของตนเองและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศไทยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวร่วมกัน